

ประชาสัมพันธ์ภารกิจสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดอบรม โครงการ การยกระดับขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การพัฒนาโซ่คุณค่าปลานิลในประเทศไทย

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยการสนับสนุนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การยกระดับขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาโซ่คุณค่าปลานิลประเทศไทย” เมื่อวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องลีลาวดี อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 23 ท่าน จำแนกเป็นเกษตรกร จำนวน 11 ท่าน ตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จำนวน 1 ท่าน ข้าราชการกรมประมง จำนวน 8 ท่าน และข้าราชการจาก กระทรวงกลาโหมและป่าไม้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง) เป็นประธานเปิดการอบรม



(เปิดการอบรม)

หลักสูตร “การยกระดับขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาโซ่คุณค่าปลานิลประเทศไทย” เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดย คณะทำงานกร่างหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง และกรมประมง ได้มุ่งเน้นในการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการวิจัยมาพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ปลานิล โดยมุ่งเน้นทั้งด้านการปรับทัศนคติ เปิด ทัศนคติ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และทักษะ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกแก่ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 7 หน่วยเรียน ได้แก่ หน่วย เรียนที่ 1: สถานการณ์ที่ชี้ให้เห็นโอกาสและข้อจำกัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่คุณค่าปลานิล (วิทยากร: รศ.จุฑาทิพย์ ภักธราวัต) หน่วย เรียนที่ 2: การจัดการระบบการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน (วิทยากร: ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ) หน่วย เรียนที่ 3: การวางแผนทางการเงินเพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน (วิทยากร: รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน) หน่วยเรียนที่ 4: การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ปลานิลที่ตลาดเป้าหมาย (ในต่างประเทศ) (วิทยากร: คุณกุลภา บุญชูวงศ์) หน่วยเรียนที่ 5: กรอบคิดและกรอบแนวทางการ พัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ปลานิล หน่วยเรียนที่ 6: การออกแบบและพัฒนาโซ่คุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ปลานิล และหน่วยเรียนที่ 7: การวางแผนดำเนินการสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (วิทยากร: รศ.จุฑาทิพย์ ภักธราวัต และคณะ)



ประชาสัมพันธ์ภารกิจสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 4 - 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดอบรม โครงการ การยกระดับขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การพัฒนาโซ่คุณค่าปลาในในประเทศไทย

และได้จัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเกษตรกร ณ แปลาในชุมชน ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี ที่รับซื้อปลาจากเกษตรกร
ในท้องถิ่น โดยคุณทวยเจ้าของแปลาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะดูงาน, ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี โดยมีคุณพรชัย บัวประดิษฐ์ ประธานชมรมฯ ได้นำประสบการณ์การเลี้ยงปลานิลและเทคนิคต่าง ๆ มาเล่าสู่
กันฟัง และได้เดินทางไปดูฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกที่มีการจัดการระบบบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างยอดเยี่ยม
โดยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณปรีชญา นวไตรลาภ เจ้าของป.เจริญฟาร์ม และทีมงานเป็นอย่างดี



แปลาในชุมชน ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี



ชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี



ป.เจริญฟาร์ม